

**ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ CẨM TÂN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND - NN

Cẩm Tân, ngày 19 tháng 4 năm 2021

V/v Tập trung chăm sóc diện tích cây Gai xanh trồng mới vụ Xuân 2021; Phòng chống bệnh đạo ôn cổ bông trên cây lúa và sâu bệnh hại cây trồng vụ Đông Xuân 2020 - 2021.

Kính gửi:

- Các đ/c trong BCD sản xuất;
- Các đồng chí trưởng thôn;
- Và bà con nhân dân trong toàn xã.

Tính đến thời điểm ngày 19/4/2021 vụ Xuân 2021 toàn xã đã trồng mới được hơn 8 ha cây Gai xanh tập trung nhiều ở thôn: Phúc Tân, Phiến Thôn; đến nay việc trồng mới cây Gai xanh vụ Xuân 2021 cơ bản đã xong, chỉ còn lại 1 số diện tích đã làm đất và đăng ký giống với nhà máy, nhân dân đang chờ thời tiết thuận lợi để trồng mới diện tích còn lại.

Trên cây Lúa hiện nay trên địa bàn toàn xã diện tích lúa đang trổ, phơi màu khoảng đạt khoảng 60,0% DT. Theo dự báo trong thời gian tới có những đợt mưa âm xen kẽ là những đợt nắng ấm, đây là điều kiện thuận lợi cho một số đối tượng sâu bệnh phát sinh và gây hại nặng. Đặc biệt, là bệnh đạo ôn cổ bông, bệnh bạc lá, rầy nâu và rầy lưng trắng...

Để chủ động chăm sóc cây trồng vụ Xuân đặc biệt là cây gai xanh (đối tượng cây trồng mới) và phòng, chống, giảm thiệt hại do sâu bệnh gây ra trong giai đoạn hiện nay đến cuối vụ. Chủ tịch UBND xã đề nghị các đồng chí trong BCD sản xuất, các đồng chí trưởng thôn và bà con nhân dân tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Chăm sóc, Phòng trừ sâu bệnh hại trên cây trồng vụ Xuân:

+ Trên Cây gai xanh: là đối tượng cây trồng mới so với các cây trồng truyền thống do đó việc chăm sóc sau khi trồng mới phải thực hiện nghiêm ngặt theo đúng hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật công ty và cơ quan chuyên môn trong đó lưu ý hướng dẫn các hộ trồng Gai xanh tuyệt đối không phun thuốc cỏ, thuốc trừ sâu bệnh khi cây đang còn nhỏ sẽ dẫn đến chết cây, thối thân, củ; khi cây gai xanh lớn lên có thể phun thuốc trừ cỏ sát gốc và dùng chụp chắn tránh thuốc tiếp xúc với thân và lá non.

+ Trên cây Lúa: tập trung phòng chống bệnh đạo ôn cổ bông, rầy nâu và rầy lưng trắng. Lưu ý trên trà lúa trổ từ 20/4/2020 trở đi, nhất là những ruộng bị đạo ôn lá cần tiến hành phun trừ ngay bệnh đạo ôn cổ bông khi trời tạnh ráo bằng các loại thuốc đặc hiệu đã được cơ quan chuyên môn hướng dẫn, khuyến cáo sử dụng.

+ Trên cây Ngô: Hiện nay đối tượng sâu keo mùa thu là đối tượng gây hại chính trên cây Ngô đề nghị bà con nhân dân thường xuyên thăm đồng, theo dõi phát hiện sớm để tiến hành phun thuốc ngay từ khi phát hiện sâu ở tuổi 1,2 đồng thời nếu cần thiết phun lại lần nữa sau 5,7 ngày, bằng các loại thuốc có chứa hoạt chất như: Emamectin benzoate, Abamectin.

+ Đối với bệnh khảm lá trên cây sắn, các loại sâu bệnh hại khác trên cây trồng bà con nhân dân thường xuyên theo dõi và phòng trừ theo khuyến cáo của cơ quan chuyên môn.

2. Đài phát thanh tăng cường thời lượng phát sóng trên hệ thống truyền thanh của xã để tuyên truyền, hướng dẫn, đôn đốc nhân dân trong việc chăm sóc, phòng chống sâu, bệnh hại kịp thời, hiệu quả cây trồng vụ Xuân.

Trên đây là một số nội dung quan trọng để đảm bảo năng suất, sản lượng, chỉ tiêu kế hoạch vụ Đông Xuân 2020 - 2021, đề nghị các đồng chí trong BCD sản xuất, các đồng chí trưởng thôn và bà con nhân dân tổ chức triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, NN.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Tuyên